

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอ แนะ	ผลการเบิกจ่ายบ ประมาณ(ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
3.การลดความเหลื่อม ล้ำของสังคมและการ สร้างโอกาสการเข้าถึง บริการของรัฐ		1.ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อนุมัติโครงการขององค์กรเกษตรกร จำนวน 34 องค์กร 34 โครงการ เป็นเงินจำนวน 2,352,440 บาท แบ่งเป็น - โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน 31 โครงการ 930,000 บาท - โครงการสนับสนุนเงินกู้ยืม 3 โครงการ 1,422,440 บาท			จำนวน 2,352,440.00	สำนักฟื้นฟูและ พัฒนา เกษตรกร
		2.การจัดการหนี้ของเกษตรกร ชำระหนี้แทนเกษตรกร (NPL) 1 ราย เป็นเงิน 1,211,020 บาท			1,211,020 บาท	สำนักหนี้ฯ
		3.ชะลอการดำเนินการทางกฎหมายระหว่างสถาบันการเงินกับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ จำนวน 19 ราย มูลค่าหนี้รวม 46,227,956.29 บาท ประกอบด้วย - บมจ.กสิกรไทย 5 ราย มูลค่าหนี้ 13,604,706.67 บาท - บมจ.กรุงไทย 4 ราย มูลค่าหนี้ 5,280,005.73 บาท - ธ.ออมสิน 1 ราย มูลค่าหนี้ 1,519,035.00 บาท - บมจ.กรุงเทพ 2 ราย มูลค่าหนี้ 1,286,471.70 บาท - บมจ.ไทยพาณิชย์ 1 ราย มูลค่าหนี้ 4,596,000.00 บาท - ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 1 ราย มูลค่าหนี้ 3,945,919.12 บาท - ธ.อาคารสงเคราะห์ 2 ราย มูลค่าหนี้ 561,555.74 บาท - บ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 1 ราย มูลค่าหนี้ 200,000.00 บาท - บ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพสุขุมวิท จำกัด 2 ราย มูลค่าหนี้ 15,234,262.33 บาท			(มูลค่าการชะลอการ ดำเนินการทาง กฎหมายคิดเป็นเงิน 46,227,956.29 บาท)	สำนักหนี้ฯ สำนักกฎหมาย
ข้อ 3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของ เกษตรกรและการรื้อกล้าเขตป่าสงวน โดย การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ใน พื้นที่ ที่ไม่ได้รื้อกล้าและออกมาตรการป้อง กันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ ที่มีไร่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม สำรวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไข ปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่า ที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่าง ประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ						
6.การเพิ่มศักยภาพทาง เศรษฐกิจของประเทศ		สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย จัดเวทีสรุปผลการดำเนินการ ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและสมาชิกสัมพันธ์ เพื่อให้องค์กรเกษตรกรที่ได้รับ				สนง.กพก. เชียงราย

		<p>การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของแต่ละองค์กร และมีการหารือกระบวนการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐโดยการสร้างรูปธรรมพื้นที่เศรษฐกิจชุมชน โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน ธนาคาร ธกส. และคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย (แนวนโยบายประชารัฐ)</p>				
		<p>สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรกร ที่ดำเนินกิจกรรมปลูกข้าวหอมมะลิและรวบรวมผลผลิตเพื่อแปรรูปซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมอบเช็คคงบัญชีงวดที่ 2 ให้กับองค์กร เพื่อให้องค์กรได้ไปดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการองค์กรต่อไป</p>				<p>สนง.กฟก. พิษณุโลก</p>
		<p>สำนักงานสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอนุกรรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจสอบแผนและโครงการ กลุ่มเจ้าเจ็ด โดยทางกลุ่มนำเสนอโครงการบัญชีเลี้ยงชีพ ทาน และโครงการเลี้ยงปลานิล ปลาช้วย ปลาเทโพ พื้นที่ตำบลบางจรเข้ อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยหลังจากตรวจสอบกิจกรรมขององค์กรเกษตรกรแล้ว สำนักงานจะเร่งสรุปผลส่งให้สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรเกษตรกรต่อไป</p>				<p>สนง.กฟก. พระนครศรีอยุธยา</p>
		<p>สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา จัดเวทีประชุมผู้นำองค์กรเกษตรกรที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ หอประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปบทเรียนการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ภายใต้โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ขององค์กรเกษตรกรที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และได้นำเสนอองค์ความรู้การสร้างเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยการสร้างรูปธรรมพื้นที่เศรษฐกิจชุมชน โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรเกษตรกรจังหวัดพะเยา (แนวนโยบายประชารัฐ)</p>				<p>สนง.กฟก. พะเยา</p>
		<p>สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี และกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายพรหมโยธี) ได้จัดทำโครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รวมทั้งให้สำนักงานและองค์กรเกษตรกร ร่วมกันกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการฟื้นฟูฯ และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการฟื้นฟูฯ ในระดับสาขาจังหวัด ซึ่งจะทำให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ โดยกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จะเป็นผู้สนับสนุนโครงการโดยให้กองทุนฟื้นฟูฯ นำเกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานภายในศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำรัสในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และ</p>				<p>สนง.กฟก. ปราจีนบุรี</p>

		<p>เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกรได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (แนวนโยบายประชารัฐ)</p>				
		<p>สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เยี่ยมชมเกษตรกรปลูกแตงโมอินทรีย์ และปลูกสตอเบอร์รี่ ตามนโยบายจังหวัด เกษตรอินทรีย์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และหัวหน้าสำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานใต้) 7 จังหวัดเข้าร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย (แนวนโยบายประชารัฐ)</p>				<p>สนง.กฟก. ยโสธร</p>
		<p>สำนักงานกองทุนสาขาจังหวัดสมุทรสงคราม อนุกรรมการจังหวัด ร่วมกับเกษตรกรต้นแบบจำนวน 34 ราย ร่วมศึกษาดูงานโครงการ “เที่ยวไม่ไกล ไปกำแพงแสน” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิมะวงศ์ อธิการบดี วิทยาเขต กำแพงแสน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักคิดในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงการเข้าฐานความรู้ต่างๆ เช่น การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การเลี้ยงไก่ตะกั่วทอง การเพาะ เลี้ยงปลาชนิด การผลิตปุ๋ยใช้เองและการเพาะเลี้ยงเห็ด เป็นต้น การดูงานในครั้งนี้ เกษตรกรจะสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและหลักคิดของตนเองได้ เป็นอย่างดี ตรงกับยุทธศาสตร์ของประชารัฐในข้อที่ 2 คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน กระบวนการพัฒนาของทุกภาคส่วน ตามข้อย่อยที่ว่าการสร้างภาคีเพื่อการพัฒนาและการปรับ ดุลยภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (แนวนโยบายประชารัฐ)</p>				<p>สนง.กฟก. สมุทรสงคราม</p>
		<p>สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมประชุมประชารัฐเพชรบุรี ตามแนวทางเกษตร สัมมาชีพ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วม ได้แก่ สหกรณ์บริการเกษตรอินทรีย์ จำกัด สถาบันราชภัฏเพชรบุรี องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและ พัฒนาเกษตรกร จ.เพชรบุรี ภาคีประชารัฐจากส่วนกลาง (กทม.) และได้มีการลงนามบันทึก ความร่วมมือ ระหว่างองค์กรบริหารส่วนจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (แนวนโยบายประชารัฐ)</p>				<p>สนง.กฟก. เพชรบุรี</p>
<p>ข้อ 6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิต อย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ำผิดปกติให้สูงขึ้น</p>		<p>สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายรุสดี บินหะยีสะมะแอ ผู้แทนเกษตรกร นายสมบุรณ์ จิตรเพ็ญ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ จังหวัดนราธิวาส นัดหารือกับเกษตรกรที่มีรายชื่อได้รับสิทธิในการจัดการหนี้ ปคน. เพื่อทำหนังสือ ยินยอม และได้แนะนำแนวทางการจัดการหนี้ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยเฉพาะ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้เป็นในทิศทางเดียวกันและถูกต้องในหลักศาสนาอิสลาม พร้อมทั้ง กำชับให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิมีวินัยในการชำระเงินคืน</p>				<p>สนง.กฟก. นราธิวาส</p>

ตามสมควร	สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ได้มอบปัจจัยการผลิตให้กับองค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรพัฒนาบ้านโป่งหนอง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า ซึ่งองค์กรเกษตรกรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อนำไปเลี้ยงหมู และการแปรรูปสมุนไพร จำนวนเงิน 257,420 บาท				สนง.กฟก. เชียงราย
	สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะอนุกรรมการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูฯ และสมาชิกสัมพันธ์ เพื่อให้สำนักงานและองค์กรเกษตรกรร่วมกันกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการฟื้นฟูฯ และงานด้านการจัดการหนี้ และได้มอบเช็คเงินกู้ยืม จำนวน 500,000 บาท ให้กับกลุ่มปรับปรุงคุณภาพพืชผักและผลไม้ เพื่อนำไปดำเนินการปลูกส้มโอทับทิมสยาม				สนง.กฟก. นครศรี ธรรมราช
	สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาราชบุรี สาขานครปฐม สาขากาญจนบุรี สาขานนทบุรี และสาขาปทุมธานี นำเกษตรกรเข้าร่วมเวทีการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับโครงสร้างพื้นฐานการผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หอการค้า กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน				สนง.กฟก. สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี นทบุรี และ ปทุมธานี



คณะทำงานเผยแพร่ข่าวสารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร